



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๓ - ๕๑๗๙๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ ประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส www.narathiwatpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภูเชิง ฮาอหะซัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

คำนำ

ตามที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้ยังมีโครงการที่จำเป็นจะต้องดำเนินการภายในรอบปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงดำเนินการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ฉบับดังกล่าวนี้ จะสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม



(นายภูแข็ง ย่าวะฮะซัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันหมายถึงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการพัฒนานั้นหมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ภายใต้ระเบียบข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาค เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	๒ - ๗
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๘ - ๑๔
- รายละเอียดโครงการพัฒนา	๑๕ - ๘๐

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์ ออบจ.นราธิวาส	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	<p>หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ อุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม</p> <p>เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>กลยุทธ์ที่ ๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ</p>	<p>อุตสาหกรรม และกิจการโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อ.จ.นราธิวาส	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	<p>หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง</p>	<p>เป้าหมายที่ ๑ จัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่</p> <p>เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย</p> <p>เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริม</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้</p> <p>ภาคประชาชนยั่งยืน</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ</p> <p>พัฒนา จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมงานด้านสังคม เศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๒.๖ ส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข</p>	<p>การศึกษา</p> <p>การศึกษา</p> <p>สาธารณสุข</p> <p>อุตสาหกรรม และการโยธา</p> <p>สาธารณสุข</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p> <p>กองการศึกษาฯ</p> <p>กองสาธารณสุข</p> <p>กองช่าง</p> <p>กองสาธารณสุข</p> <p>สำนักงานกักกัน</p>	

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนารอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ ออบจ. นราธิวาส	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	<p>อำนาจให้แกสตรี และเด็กหญิง</p> <p>เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่า จะมีการจัดให้มีน้ำและ สุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีบริการบริหาร การจัดการที่ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันให้ทุกคน สามารถเข้าถึงพลังงาน สมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคา ที่ยอมรับได้</p>				<p>กลยุทธ์ที่ ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุน การ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน</p>	<p>-สาธารณสุข</p> <p>-สังคมสงเคราะห์</p> <p>-สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน</p>	<p>-กองสาธารณสุข</p> <p>-สำนักปลัดฯ</p> <p>-สำนักปลัดฯ</p>
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง	<p>หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่</p> <p>ปลอดภัยเติบโตได้ อย่างยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความ เสี่ยงและผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิภาค</p>	<p>เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำภายใน ประเทศและระหว่าง ประเทศ</p> <p>เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มี ประสิทธิภาพ รับผิดชอบและ ครอบคลุมในทุกระดับ</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนา จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและ สันติสุขที่ยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดการระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความ สงบเรียบร้อย</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ จัดการระเบียบ ชุมชน/สังคมและ การรักษาความ สงบเรียบร้อย</p>	<p>กลยุทธ์ที่ ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการรักษาความ สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น</p>	<p>การศึกษา</p> <p>ความสงบภายใน</p>	สำนักปลัดฯ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.นราธิวาส	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	<p>หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นประตูการค้า</p> <p>การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่</p> <p>เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่พอเหมาะ</p> <p>เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน</p> <p>เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการ</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม และการท่องเที่ยว</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว</p>	<p>กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น</p>	บริหารทั่วไป	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.นราธิวาส	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองสังคม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาส เสริมสร้างศักยภาพ และแข่งขัน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม</p>	<p>เป้าหมายที่ ๘ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง</p> <p>เป้าหมายที่ ๑๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ ๑๔ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</p> <p>เป้าหมายที่ ๑๕ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</p> <p>เป้าหมายที่ ๑๖ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท้องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างต่อเนื่องและ เกิดรายได้</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น ระบบ นำไปสู่ความ มั่นคงและสันติสุข ที่ยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็กเยาวชน และประชาชน</p>	<p>การศึกษา</p> <p>การศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>กองการศึกษา</p>	

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ.นราธิวาส	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		<p>หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม</p>	<p>เป้าหมายที่ ๑๓</p> <p>ปฏิบัติกรอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> <p>เป้าหมายที่ ๑๖</p> <p>ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒</p> <p>พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาระบบราชการ</p>	<p>กลยุทธ์ที่ ๗.๑</p> <p>พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๗.๒</p> <p>พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๗.๖</p> <p>พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร</p>	<p>บริหารงานทั่วไป</p> <p>อุตสาหกรรม แลการโยธา</p>	<p>กองยุทธศาสตร์</p> <p>กองช่าง</p>
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	<p>หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต</p> <p>หมวดหมู่ที่ ๑๓</p> <p>ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน</p>	<p>เป้าหมายที่ ๑๓</p> <p>ปฏิบัติกรอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> <p>เป้าหมายที่ ๑๖</p> <p>ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒</p> <p>พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗</p> <p>ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาระบบราชการ</p>	<p>กลยุทธ์ที่ ๗.๑</p> <p>พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๗.๒</p> <p>พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน</p> <p>กลยุทธ์ที่ ๗.๖</p> <p>พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร</p>	<p>บริหารงานทั่วไป</p> <p>อุตสาหกรรม แลการโยธา</p>	<p>กองยุทธศาสตร์</p> <p>กองช่าง</p>

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนา(แบบ ผ.๐๑)

๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ แผนงานเกษตรชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๘ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๑๑๔,๖๘๕,๐๐๐	๑๐	๔๗,๔๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๘	๑๖๒,๑๐๑,๐๐๐
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑๑ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๑๒ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๘	๑๑๔,๖๘๕,๐๐๐	๑๐	๔๗,๔๑๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๘	๑๖๒,๑๐๑,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๑	๕๑๒,๐๐๐	๓	๔,๒๑๒,๐๐๐	๓	๔,๒๑๒,๐๐๐	๓	๔,๒๑๒,๐๐๐	๓	๔,๒๑๒,๐๐๐	๑๓	๑๗,๗๖๐,๐๐๐
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๔	๔๒,๑๖๙,๕๐๐	๓	๔๓,๐๓๐,๐๐๐	๓	๔๔,๐๓๐,๐๐๐	๓	๔๕,๐๓๐,๐๐๐	๓	๔๖,๐๓๐,๐๐๐	๑๖	๒๒๐,๒๘๙,๕๐๐
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	๒	๕๒๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๕	๑,๗๒๐,๐๐๐
๒.๖ แผนงานเคหะชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๔	๘๐๐,๐๐๐
๒.๘ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๓	๑๒,๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑๒,๙๖๐,๐๐๐
๒.๑๐ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑๑ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๑๒ แผนงานงบบกกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๕	๔๓,๐๘๑,๕๐๐	๑๒	๖๐,๙๒๒,๐๐๐	๘	๔๘,๘๕๒,๐๐๐	๘	๔๙,๘๕๒,๐๐๐	๘	๕๐,๘๕๒,๐๐๐	๔๑	๒๕๓,๕๒๙,๕๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๔	๘๐๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๖ แผนงานเคหะชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑๐ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑๑ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๑๒ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๔	๘๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานการรักษาสภาพภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๖ แผนงานคณะชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑๐ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑๑ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๑๒ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๖ แผนงานคณะชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๑๐ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๑๑ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๑๒ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการรักษาสภาพสงบบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔	๔,๐๐๐,๐๐๐
๖.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐
๖.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๖ แผนงานคณะชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๑๐ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๑๑ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๑๒ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	๘	๖,๐๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒,๙๐๘,๐๐๐	๒	๕๒๐,๐๐๐	๒	๕๒๐,๐๐๐	๒	๕๒๐,๐๐๐	๒	๕๒๐,๐๐๐	๙	๔,๙๘๘,๐๐๐
๗.๒ แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๓ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๔ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๖ แผนงานเคหะชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๑๐ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๑๑ แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๑๒ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑	๒,๙๐๘,๐๐๐	๒	๕๒๐,๐๐๐	๒	๕๒๐,๐๐๐	๒	๕๒๐,๐๐๐	๒	๕๒๐,๐๐๐	๙	๔,๙๘๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๔	๑๖๐,๖๗๔,๕๐๐	๒๘	๑๑๑,๕๕๘,๐๐๐	๑๔	๕๒,๐๖๒,๐๐๐	๑๔	๕๓,๐๖๒,๐๐๐	๑๔	๕๔,๐๖๒,๐๐๐	๘๔	๔๓๑,๔๑๘,๕๐๐

รายละเอียด
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของภูมิภาค หมายเหตุที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน สร้างสรรค์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและ ยั่งยืน
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนากิจกรรมผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าขายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคณะภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสสายทาง น.ถ. ๑-๐๐๒๑ สายทาง บ้านป่าโรงระนะ ต.มะรือโบตก - บ้านปาเซ ต.เฉลิม อ.ระแงง จ.นราธิวาส (ถนนในความรับผิดชอบ)	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูงเสา ๙.๐๐ ม. กิ่งเดียว หลอดไฟขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๐๑ ต้น	๗,๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑.ทำให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจร	กองช่าง
		๒.เพื่อให้เกษตรกรสามารถ ส่งผลผลิตออกสู่ตลาด ได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และทำให้รายได้ ของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น									๒.ทำให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ออกสู่ตลาดได้อย่าง สะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		๓. เพื่อให้การดูแลรักษา ความสงบของเจ้าหน้าที่ รัฐภายในพื้นที่เป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน							-เชิงคุณภาพ รายละเอียด ตามแบบ แปลที่ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด นราธิวาส กำหนด	ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. ทำให้การดูแล รักษาความสงบของ เจ้าหน้าที่รัฐภายใน พื้นที่เป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	
เหตุผลที่เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะในแหล่งชุมชนมีแสงสว่างไม่เพียงพอให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนไม่ปลอดภัยในเส้นทางคมนาคม											
๒	ปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมขยาย ไหล่ทาง รหัสสายทาง น5.ถ ๑-๐๐๑๕ สายทาง หลวง ๔๒ บ้านทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ - บ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ช่วง กม. ๔+๕๐๐ ถึง ๗+๐๐๐ (ถนนในความรับผิดชอบ)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัยใน การใช้เส้นทางสัญจร ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถ ขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด ได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และทำให้รายได้ ของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อให้การดูแลรักษา ความสงบของเจ้าหน้าที่ รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็ว	ถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑,๓๖๐ ตารางเมตร	๑๗,๓๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	-เชิงปริมาณ ปรับปรุงผิว จราจร ระยะ ทาง ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อย กว่า	๑. ทำให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจร ๒. ทำให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ออกสู่ตลาดได้อย่าง สะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ ของประชาชนใน พื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. ทำให้การดูแล รักษาความสงบของ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							๓๑,๓๖๐ ตารางเมตร	ของเจ้าหน้าที่รัฐ ภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วประชาชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน	
เหตุผลที่เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย เป็นกลุ่มเป็นป่อขรุขระตลอดสายทาง ประชาชนใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดไม่สะดวก											
๓	ก่อสร้างเสริมกำลังดินรัทส์สายทาง นธ.ถ ๑-๐๐๐๙ สายทางบ้านเกียร์ ต.เกียร์ - บ้าน กม.๑๐ ต.สุคีริน อ.สุคีริน จ.นราธิวาส (ถนนในควมมารับผิดชอบ)	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร ๒.เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓.เพื่อให้การดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จุดที่ ๑ กม.๓+๘๒๔ ความสูง ๑๑ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร ท่อลอดขนาด ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จุดที่ ๒ กม.๔+๓๒๔ ความสูง ๑๒ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร จุดที่ ๓ กม.๕+๑๒๔ ความสูง ๑๒ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร	๒๗,๗๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	- เชิงปริมาณ เสริมกำลังดิน จุดที่ ๑ กม.๓+๘๒๔ ความสูง ๑๑ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร ท่อลอด ๑๐ เมตร จุดที่ ๒ กม.๓+๓๒๔ ความสูง ๑๒ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร จุดที่ ๓ กม.๕+๑๒๔	๑.โครงสร้างของถนนมีความแข็งแรงทนต่อการพังทลายของหน้าดินไหลทาง ๒.ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ๓.ทำให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๔.ทำให้การดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากถนนมีความชำรุดเสียหายจากการใช้งานซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่และได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมในการประกอบอาชีพ												
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมะรือโป-บ่อทอง (ขอย ๑, ๓, ๕, ๙) ชุมชนตลาดกลางผลไม้ ต.ต้นหมงมีส์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	๑.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร ๒.เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓.เพื่อให้การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๑.๐๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๖.๐๐ ตารางเมตร	๔,๐๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-เชิงปริมาณ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๗๑๑.๐๐ เมตร (ตามแบบที่กำหนด) -เชิงคุณภาพ ตามแบบแผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนด	๑.ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ๒.ทำให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓.ทำให้การดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ดัชนีชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ - (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
	เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากถนนมีความชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ๒. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ๓. เป็นโครงการที่เกื้อหนุนการพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นหมุยส์									
๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ. ๐-๐๐๑๕ สายทาง หลวง ๔๒ บ้านทุ่งคา ต.เดชะ อ.เชียง-บ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๔+๕๐๐ (ถนนในแนวมารับผิดชอบ)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้ความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อให้การดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓,๖๖๕ ตารางเมตร	๓๒,๖๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยเส้นทางสัญจร ๒. ทำให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
	เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากถนนมีความชำรุดเสียหายจากการใช้งานซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙- (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ๑-๐๐๓๕ สายทาง บ้านโพ ๓ ต.โละจูด อ.แม่ จ.นราธิวาส (ถนนในความรับผิดชอบ)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถ ขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด ได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว และทำให้รายได้ ของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อให้การดูแลรักษาความ ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ภายในพื้นที่เป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๖.๐๐-๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๘๐ ตารางเมตร	๕,๓๘๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑. ทำให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจร ๒. ทำให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ออกสู่ตลาดได้อย่าง สะดวก และรวดเร็ว รายได้ของประชาชน ในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. ทำให้การดูแล รักษาความสงบของ เจ้าหน้าที่รัฐภายใน พื้นที่เป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากถนนมีความชำรุดเสียหายจากการใช้งานซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่											

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๘ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รัดสายทาง น5-ถ ๑-๐๐๔๒ สายทาง บ้านภูแล้ง ต.เชียง - บ้านคูโบะบายะ อ.เชียง จ.นครราชสีมา ต.คูโบะบายะ (ถนนในเคอมารับผิดชอบ)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อให้ดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๒,๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง	
เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากถนนมีความชำรุดเสียหายจากกาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ ๕๗-๐๐๑ สายทาง นธ.ถ ๔๐๒๔ แยกทางหลวง ๔๐๕๗ - บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๓,๔ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๘๒.๐๐ เมตร	-	-	-	-	-	๑. ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ๒. ทำให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. ทำให้การดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
	เหตุผลที่เพิ่มเติม	<p>๑. เนื่องจากถนนมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก</p> <p>๒. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมในการเดินทางไปประกอบอาชีพ</p> <p>๓. เป็นโครงการที่เกี่วกันคุณภาพของ อบต.พร่อน</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ ๕๙-๐๑๙ สายทาง หลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (วัดนันทน์ศันาน) หมู่ที่ ๑ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจร ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร)	-	๕,๒๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑. ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ๒. ทำให้เกษตรกรสามารถส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. ทำให้การดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<p>เหตุผลที่เพิ่มเติม</p> <p>๑. บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัย</p> <p>๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร</p> <p>๓. เป็นโครงการที่เกี่วข้องกับคุณภาพของ อบต.พร่อน</p>											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก		
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
	จ.นราธิวาส กม.๒+๗๐๐ (ถนนในความรับผิดชอบ)								จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบที่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด กำหนด) -เชิงคุณภาพ ตามแบบ มาตรฐานงาน ทางลำห้วยรับ อปท.	สามารถขนส่งผลผลิต ออกสู่ตลาดได้อย่าง สะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ของ ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น			
	เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมของทุกปีมีสภาวะฝนตกหนักเกิดอุทกภัยทำให้สายทางดังกล่าวถูกตัดขาดประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกภายในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน												
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างรอบสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สนามกีฬากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สำหรับใช้เป็นสถานที่ ออกกำลังกายและใช้รองรับ การจัดการแข่งขันกีฬา ชนิดต่างๆ ให้พร้อมบริการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนและเยาวชนของ จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดใกล้เคียง และมี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปลอดภัย	ถนนคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๘๐๗.๐๐ ตารางเมตร ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๖.๕๐ ตารางเมตร ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน และเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เสา ๙.๐๐ เมตร กิ่งเดียว ๓๐ ต้น	๗,๗๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส พร้อมสำหรับใช้เป็น สถานที่ออกกำลังกาย และใช้รองรับการจัด การแข่งขันกีฬา ชนิดต่างๆ ทั้งหมดภายใน ภาคีรัฐและเอกชน ประชาชนและเยาวชน ของจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	-ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ - (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ ๘๔-๐๒๒ สายทางถนนทางหลวงท้องถิ่น-ภูเขาเปาะแฉง หมู่ที่ ๕ บ้านละหาร ต.สามัคคี อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส	<ul style="list-style-type: none"> • วัตถุประสงค์ 	<p>๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร</p> <p>๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. เพื่อให้การดูแลรักษาความสงบเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว</p> <p>ประชาชนมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	-	๔,๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	<p>๑. ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร</p> <p>๒. ทำให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็วได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ทำให้การดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว</p>	กองช่าง
	<p>เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากถนนมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก</p> <p>๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. เป็นโครงการที่เกี่วข้องของ อบต.ภูเขาทอง</p>										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ ๑-๐๐๒๓ สายทาง บ้านทานาะ ต.บึงสะโต - บ้านบงลูกา ต.มะรือโงตก อ.ระแงง จ.นราธิวาส ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๐๐ (ถนนในความรับผิดชอบ)	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถ ขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ของ ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อให้การดูแลรักษา ความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐ ภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร)	๔,๐๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑. ทำให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ เส้นทางสัญจร ๒. ทำให้เกษตรกร สามารถขนส่งผลผลิต ออกสู่ตลาดได้อย่าง ได้อย่างสะดวก และ รวดเร็วรายได้ของ ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น ๓. ทำให้การดูแลรักษา ความสงบของ เจ้าหน้าที่รัฐภายใน พื้นที่เป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	
	เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากปัจจุบันถนนลาดยางผิวทางชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านบือราเบะ -บ้านกือลือแย หมู่ที่ ๕ ต.เฉลิม อ.ระแงง จ.นราธิวาส	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว และทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อให้การดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านบือราเบะ - บ้านกือลือแย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐ ตารางเมตร)	-	๕,๓๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑. ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ๒. ทำให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ๓. ทำให้การดูแลรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่รัฐภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากถนนมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ๓. เป็นโครงการที่เกี่วข้องกับของ อบต.เฉลิม												
รวม	๑๘ โครงการ	-	-	๑๑๔,๖๘๕,๐๐๐	๕๗,๔๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไทยเป็นประชารัฐผู้นำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งการพัฒนาแรงงานภาค
ค. Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑ จัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒ ยุติความไม่คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่ามีคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีน้ำสะอาดและมีบริการจัดการที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑. เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดนราธิวาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดนราธิวาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดกิจกรรม ดังนี้	-	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	หลังจากรวมประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดนราธิวาส	๑. ประชาชนกลุ่มเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดนราธิวาส ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	สำนักงานปลัดฯ
											๒. เกิดการบูรณาการงาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		<p>อย่างมีความสุข</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และเครือข่าย ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>๓. เพื่อบูรณาการเครือข่ายการทำงานของกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ จาก ๑๓ อำเภอในจังหวัด นราธิวาส จำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่งจาก ๑๓ อำเภอในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๐๐ คน</p> <p>- กิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชนและการจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและคนไร้ที่พึ่ง และคนไร้ที่พึ่ง ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๐๐ คน</p>						<p>ได้รับความรู้ความเข้าใจ</p> <p>ประสบความสำเร็จ</p> <p>ตรง จากกรมอบรมสามารถ</p> <p>อบรมสามารถผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>ที่จะมีการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>เกิดการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สามารถพัฒนาเครือข่ายในการสร้างสุขภาพ</p> <p>ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง</p> <p>ในจังหวัดนราธิวาส</p> <p>ได้อย่างมีคุณภาพ</p> <p>บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. สามารถพัฒนาเครือข่ายในการสร้างสุขภาพ</p> <p>ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส</p> <p>ในจังหวัดนราธิวาส</p>	
	เหตุผลการเพิ่มเติม										
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ในจังหวัดนราธิวาสสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข										
รวม	๑ โครงการ	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	

๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการส่งเสริม ศักยภาพครูเพื่อเด็ก ปฐมวัยจังหวัดนราธิวาส	๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ความรู้ทางวิชาการและทักษะ แก่ครู ๒. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ การเรียนการสอนแก่ครู ๓. เพื่อสร้างทัศนคติและ แนวคิดที่ถูกต้อง ตลอดจน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และเสนอความคิดเห็น ในการปฏิบัติงาน ๔. เพื่อให้เด็กได้รับการ พัฒนาให้มีความสมบูรณ์ ทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ๕. เพื่อพัฒนากระบวนการ ทำงานเป็นหมู่คณะในเชิง บูรณาการด้านทักษะ และ การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ๖. หน่วยงานต่างๆ ร่วม สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อเด็กที่มีพัฒนาการ สมวัย เป็นเด็กเก่ง ดี และมี	๑. ครู จำนวน ๘๘๙ คน ๒. วิทยากร จำนวน ๑๐ คน ๓. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นราธิวาส จำนวน ๔๖ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๕๕ คน	๙๐๐,๐๐๐ -	๑,๒๐๐,๐๐๐ -	๑,๒๐๐,๐๐๐ -	๑,๒๐๐,๐๐๐ -	๑,๒๐๐,๐๐๐ -	๑. ครูได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะการสอน และการดูแลเด็กปฐมวัย ๒. ครูได้แนวคิดจากการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เสนอความคิดเห็นในการ ปฏิบัติงาน ๓. เด็กปฐมวัยได้รับการ พัฒนาให้มีความสมบูรณ์ ทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ๔. กระบวนการทำงาน เป็นหมู่คณะในเชิงบูรณา การด้านการส่งเสริม ความรู้ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล เชิงคุณภาพ ครูปฐมวัย สังกัดองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต พื้นที่จังหวัด นราธิวาส	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		ความสูญ							เจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นราธิวาส และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วม โครงการฯ ได้ รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะ ต่างๆ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานใน หน้าที่ ตลอด จนมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมโครงการ ในระดับมาก ได้ใช้แบบ ประเมินความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้าง ศักยภาพครู เพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดนราธิวาส		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
	เหตุผลการเพิ่มเติม ๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะ กระบวนการเรียน การสอน ๒. เพื่อสร้างทัศนคติและแนวคิดที่ถูกต้องให้เด็กได้รับการพัฒนาใหม่ ความสมบูรณ์ทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา									เป็นเครื่องมือ ในการวัด		
รวม	๑ โครงการ	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	การออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดย องค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส	๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส และประชาชน ทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง โดยออกกำลังกาย ๒. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย โรคต่างๆ ๓. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่ หมู่คณะ ๔. เพื่อแบบอย่างการส่งเสริม สุขภาพ แก่ชุมชนต่อไป ๕. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์	ออกกำลังกายเป็นประจำ ทุกวันพุธ โดยองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมการเต้น แอโรบิค เต้นร็อกกาโล้ง กาย และกีฬาเปตอง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาสและ ประชาชนทุกช่วงวัย มีสุขภาพแข็งแรงโดยการ ออกกำลังกาย เพื่อลด อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค ต่างๆ ส่งเสริมความสามัคคี แก่หมู่คณะ เพื่อเป็นแบบ อย่างการส่งเสริมสุขภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	๑๒,๐๐๐ (บาท)	๑๒,๐๐๐ (บาท)	๑๒,๐๐๐ (บาท)	๑๒,๐๐๐ (บาท)	๑๒,๐๐๐ (บาท)	๑. ประชาชนและบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ๒. ประชาชนและบุคลากร ในสังกัดการบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส ได้รู้จัก การออกกำลังกายอย่าง ถูกวิธี ๓. ประชาชนและบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมี ความสามัคคีกันในหมู่คณะ ๔. ประชาชนและบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมี ความสามัคคีกันในหมู่คณะ โดยการออก กำลังกาย เพื่อ ลดภาวะการ เจ็บป่วยด้วยโรค ต่างๆ ส่งเสริม ความสามัคคีแก่ หมู่คณะ เพื่อ	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	เหตุการณ์เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดต้องจัดการบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาชนทุกช่วงวัยมีความสุขภาพแข็งแรงโดยยกออกกำลังกาย								เป็นแบบอย่าง การส่งเสริม สุขภาพ และใช้ เวลาว่างให้เกิด ตลอดจนมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมาก (โดยใช้แบบ ประเมินความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมโครงการ แข่งขันกีฬาและ สันทนาการ จังหวัดนราธิวาส เป็นเครื่องมือใน การวัด)		
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก						
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)									
๔	การแข่งขันกีฬาและ นันทนาการจังหวัด นราธิวาส	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนรู้จักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย และสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่เด็ก และเยาวชนให้เล่นกีฬาเพื่อ สุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ๓. เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชน ในระดับจังหวัด เข้าร่วม กิจกรรมแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป ทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒,๐๐๐ คน	-	๓,๐๐๐,๐๐๐ -	๓,๐๐๐,๐๐๐ -	๓,๐๐๐,๐๐๐ -	๓,๐๐๐,๐๐๐ -	๓,๐๐๐,๐๐๐ -	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	เด็กและเยาวชนรู้จัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย มีความสามัคคีและ สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข ๒. เด็ก เยาวชนและ ประชาชนใน จังหวัด นราธิวาส มีสุขภาพที่ดี จากการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรม นันทนาการมากยิ่งขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	เด็กและเยาวชนมี ศักยภาพด้านการกีฬา ในระดับที่สูงขึ้น	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกาย								โอกาสเข้าร่วม แข่งขัน แลก เปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรม กีฬาและพื่อใจ ในการเข้าร่วม โครงการแข่งขัน กีฬาและ นันทนาการ จังหวัดนราธิวาส เป็นเครื่องมือ ในการวัด		
รวม	๑ โครงการ	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ระยะที่ ๒) ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส	๑.เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องเล่น ๒.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น ๓.เป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	สนามเด็กเล่นที่ไม่กระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง ๑ แห่ง	๑.สามารยี่ต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องเล่น ๒.มีภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น ๓.เป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล	กองช่าง
<p>เหตุผลที่เพิ่มเติม ๑. เนื่องจากสนามเด็กเล่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสมีสภาพเป็นที่โล่งแจ้ง ปัจจุบันมีอุปกรณ์เครื่องเล่นหลายประเภทหลายชนิดเริ่มมีสภาพชำรุด ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกใช้งานของอุปกรณ์เครื่องเล่น ป้องกันการชำรุดเสียหาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม</p>											
๖	ณดินภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อรองรับการทำกิจกรรมและลานจอดรถ	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กำลังกายและใจรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ให้พร้อมบริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนและเยาวชนของจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง และมีภูมิทัศน์	พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๗๔๐ ตารางเมตร	-	๙,๙๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมสำหรับใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและใช้รองรับการจัดการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนและเยาวชนของจังหวัดนราธิวาส	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	<p>เหตุผลที่เพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเป็นการอบแนวทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศและกีฬาอาชีพ</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา</p>	<p>ที่สวยงามปลอดภัย</p> <p>ต่อการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย</p>							<p>และจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม</p> <p>ปลอดภัย เอื้อต่อการ</p> <p>เล่นกีฬาและออก</p> <p>กำลังกาย</p>		
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	๑๐,๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

๒.๔ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของสถานี อนามัยที่ถ้ำไอน้ำให้แก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพการให้บริการแก่ ประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อให้ภารกิจด้าน สาธารณสุขที่ถ้ำไอน้ำมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของสถานี อนามัยที่ถ้ำไอน้ำให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๖,๗๐๐,๐๐๐ (บาท)	๓๘,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๓๙,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๑,๐๐๐,๐๐๐ (บาท)	การพัฒนา ศักยภาพและ คุณภาพการ ให้บริการด้าน สาธารณสุขของ สถานี อนามัยเพิ่มขึ้น	๑. ทำให้มีการพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่ ๒. ทำให้เครือข่ายบริการ สุขภาพทุกระดับมีระบบ บริการที่มีคุณภาพและ ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการได้อย่างเท่าเทียม ๓. ยกระดับให้บริการ (Service Delivery) ๔. ยกระดับ รพ.สต. ให้ได้ ตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดีดิว	กอง สาธารณสุข
	เหตุผลการเพิ่มเติม										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	<p>คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เอเลิมพระเกียรติฯ</p> <p>เต้านม เคลื่อนที่ (Mammogram)</p> <p>เพื่อเอเลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ</p> <p>บดินทรเทพยวรางกูรา</p> <p>จังหวัดราชวาศ</p> <p>ปี ๒๕๖๖</p>	<p>๑. เพื่อดำเนินงานกิจกรรมเอเลิมพระเกียรติฯ</p> <p>๒. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนราชวาศ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจมะเร็งเต้านมผิดปกติ ได้รับการส่งต่อรักษาโดยเร็ว</p> <p>๔. เพื่อลดอัตราการป่วยตายโดยโรคมะเร็งเต้านมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>๑. สตรีอายุ ๔๐-๗๐ ปี ในจังหวัดนราชวาศ จำนวน ๑,๒๐๐ คน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ/ผู้ให้บริการ/เจ้าหน้าที่สนับสนุน ๔ คน</p> <p>บริการ จำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ/แชนกลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน</p>	๓๖๙,๕๐๐	-	-	-	-	<p>ผลผลิต</p> <p>สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ผลการตรวจผิดปกติ ได้รับ</p> <p>ผลการตรวจผิดปกติ ได้รับ</p> <p>การส่งต่อ</p> <p>รักษาภายในระยะเวลา</p> <p>ที่กำหนด</p> <p>ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐</p>	<p>๑. สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติ ได้รับการดูแลต่อรักษาและลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. อัตราการป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนราชวาศลดลง</p>	กองสาธารณสุข
	เหตุผลการเพิ่มเติม										
	<p>๑. เพื่อส่งเสริมและลดความเสียหายจากการเสียชีวิตของประชาชนได้ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม</p> <p>๒. เพื่อสามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกและสามารถให้การรักษาทันท่วงที</p>										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	การจัดตั้งศูนย์สถิติและ เยี่ยมอุปกรณ์เครื่องมือช่วย ความพิการฟื้นฟู สมรรถภาพในชุมชน/ ที่บ้าน ประจำปีสุข บริการ "ศูนย์ฟื้นฟู ชุมชน" องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนราธิวาส	๑. เพื่อจัดตั้งศูนย์สถิติและ เยี่ยมอุปกรณ์เครื่องมือช่วย ความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในชุมชน/ที่บ้านประจำหน่วย บริการ จำนวน ๑๔ แห่ง ในจังหวัดนราธิวาส ๒. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกาย อุปกรณ์เครื่องมือช่วยความ พิการของคนที่พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบ พลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดนราธิวาส ให้เข้าถึง ครอบครัวและเท่าเทียม ๓. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทาง ด้านร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยและครอบครัว ลดภาวะแทรกซ้อน ลดภาวะ ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพ ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	ศูนย์สถิติและเยี่ยมอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน/ ที่บ้านประจำหน่วยบริการ หรือศูนย์ฟื้นฟูชุมชน จำนวน ๑๔ แห่ง ในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย -เตียงนอนปรับระดับได้ -เตียงปรับระดับเตียง -ที่นอนลม -รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ -ไม้ค้ำยันรักแร้ แบบอลูมิเนียม	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑. มีศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยความพิการ ที่มีมาตรฐาน ตามประกาศ รายการกายอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยความพิการ ในกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒และรายการ อื่นตามความจำเป็น ในพื้นที่ ๒. การเข้าถึงอุปกรณ์ เครื่องมือช่วยความพิการ ในพื้นที่ของคนที่พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ใน ระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้น ๓. การได้รับการจัดสรร กายอุปกรณ์เครื่องมือช่วย	กอง สาธารณสุข
เหตุผลการเพิ่มเติม											
	๑. เพื่อเห็นคุณค่า ๒. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย ลดความแออัดในโรงพยาบาล และสุขภาพอนามัยที่ดี										
รวม	๓ โครงการ	-	-	๕๒,๐๖๙,๕๐๐	๕๓,๐๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	๑. ส่วนสมุหฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๕๖๖	๑. เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดี และเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๖๖ ๒. เพื่อให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด ของพืชพรรณ สมุนไพร สรรพคุณและการใช้ ประโยชน์	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาสมีส่วนสมุหฯ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ชนิดของพืชพรรณสมุหฯ สรรพคุณ และการใช้ ประโยชน์	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑. บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วม กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดีและ เฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๕๖๖ ๒. องค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาสมีส่วน สมุหฯ ที่เป็นแหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับ ชนิดของ พืชพรรณ สมุนไพร และ การใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง	บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วม กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดีและ เฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๕๖๖	กอง สาธารณสุข
		๓. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีความรู้เรื่องพืชพรรณ สมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักการ นำสมุหฯ ไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชพรรณ สมุหฯ						เชิงคุณภาพ ประชาชนผู้เข้า ศึกษา เรียนรู้ สวนสมุหฯ มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับชนิด ของพืชพรรณ สมุหฯ สรรพคุณ และ ประโยชน์	เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของ พืชพรรณสมุหฯ สรรพคุณ และการใช้ ประโยชน์ ๓. บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน นราธิวาส มีความรู้เรื่อง พืชพรรณไทยและ สมุหฯ ในท้องถิ่น รู้จัก การนำสมุหฯ ไปใช้		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	รวม			
	เหตุผลการเพิ่มเติม											
	๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖											
	๒. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่น											
	๓. สร้างแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร ให้แก่เยาวชน และประชาชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน											
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อน และคณะกรรมการบริหาร โชน กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจําปี ๒๕๖๗	๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน หลักการและวิธีการดำเนินการ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลจังหวัดนราธิวาส แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ และการขับเคลื่อนกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารโชน ทั้ง ๔ โชน ๒. เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารโชนทั้ง ๔ โชน มีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานกองทุนฯ ที่ประสบความสำเร็จ ในจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง ๓. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ	เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๘ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อน กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนราธิวาสภาคประชาชน จำนวน ๑๕ คน ๒. คณะกรรมการบริหารโชน จำนวน ๔ โชนฯ ละ ๖ คน รวม จำนวน ๒๔ คน ๓. องค์การภาคีร่วมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๙ คน (อปช./พม.จ./สช./อบจ./อบต./เทศบาล/ชุมชน ฯลฯ) ผลผลิต คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการบริหารโชนทั้ง ๔ โชน และภาคีร่วม จำนวนทั้งสิ้น ๔๘ คน สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ตรงที่ได้รับ มาบริหารจัดการกองทุนฯ และบริหารโชน ให้มีความ	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	กองทุนใน ๓๓ กองทุน มี กองทุนบางส่วน ไม่สามารถ ดำเนินการไปได้นั้น หลังจากการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ตรง จาก การอบรมสัมมนา และการศึกษา ดูงาน สามารถ ที่จะขับเคลื่อน กองทุน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๘ คน มีความเข้าใจ และ ประสบการณ์เกี่ยวกับ การบริหารจัดการกองทุน สวัสดิการชุมชนจังหวัดนราธิวาส ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๘ คน สามารถ นำความรู้ และ ประสบการณ์ที่ได้รับ มา บริหารจัดการกองทุน สวัสดิการชุมชนจังหวัดนราธิวาสให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพ ๓. สมาชิกกองทุนสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนราธิวาส ได้รับ ประโยชน์จากการบริหาร กองทุนที่ดีได้มากขึ้น และทั่วถึง	สำนัก ปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	<p>เหตุผลการเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อให้การขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนได้มากขึ้นและทั่วถึง</p>		ก้าวหน้าและบรรลุ วัตถุประสงค์ที่วางไว้								
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	เสริมสร้าง ครอบครัวอบอุ่น สู่รั้วชุมชนที่เข้มแข็ง จังหวัดนราธิวาส	๑. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว คนในชุมชนมีความรัก ความ เข้าใจ เกิดภูมิคุ้มกันในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด ของประชาชนในเขตจังหวัด นราธิวาส ๒. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและ สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการป้องกันปัญหาเสพติด ในชุมชนในเขตจังหวัดนราธิวาส ๓. เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชน ในจังหวัดนราธิวาสให้มีความ เข้มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมให้ ความรู้ด้านการป้องกันปัญหา เสพติด ๔. เพื่อเป็นการประสานความ ร่วมมือ ในการทำงาน ระหว่าง ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน รวมถึงภาค ประชาชนในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส	เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ๑. เด็กเด็กและเยาวชน สถานศึกษาในแกนน้องค์กร อำเภอละ ๑๐ คน รวม ๑๓๐ คน ๒. เด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน ๓. คณะทำงานและองค์กรภาคี ร่วมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สถานศึกษาและ เยาวชน สภา นักเรียนแกนนำ องค์กรอำเภอ ต่างๆ ในจังหวัด นราธิวาส เด็กนักเรียน นักศึกษา คณะทำงานและ องค์กรภาคีร่วม ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถดำเนิน การไปได้เน้น หลังจากได้รับ ความรู้ความ เข้าใจ ประสบความสำเร็จ ตรง จากการ อบรมสัมมนา และการศึกษา ดูงาน สามารถ ที่จะขับเคลื่อน กระบวนการ	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจและ ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับ การส่งเสริมสถาบัน ครอบครัว คนในชุมชน มีความรัก ความเข้าใจ เกิดภูมิคุ้มกันในการ ป้องกันแก้ไขปัญหา ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐๐ คน เกิดการ มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ช่วยเหลือและเยาวชนในการ ป้องกันปัญหาเสพติดใน ชุมชนในเขตจังหวัด นราธิวาส ๓. เกิดการประสานความ ร่วมมือ ในการทำงาน ระหว่าง ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน รวมถึงภาค ประชาชนในพื้นที่จังหวัด	สำนัก ปลัดฯ

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คลส. ๒ ชั้น บ้านต้นตาล หมู่ที่ ๒ ต.จอบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส	๑.เพื่อใช้เป็นศูนย์รวม ประชาชนในการประกอบ กิจกรรมต่างๆ ๒.เพื่อใช้เป็นสถานที่ พบปะประสานงานระหว่าง ส่วนราชการกับประชาชน ๓.เพื่อให้ประชาชนมีความ รักสามัคคีในชุมชน	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น (หรือ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ตารางเมตร)	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้าง อาคาร เอกประสงค์ คอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น (พื้นที่ ใช้สอยไม่น้อย กว่า ๒๒๓ ตารางเมตร)	๑.ทำให้ประชาชน ได้ใช้อาคาร อเนกประสงค์ ประกอบกิจกรรม ต่างๆ ๒.ทำให้ประชาชนมี ความสามัคคีใน ชุมชน	กองช่าง
<p>เหตุผลที่เพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงใช้ประโยชน์จากอาคารในการจัดกิจกรรมต่างๆ</p>											
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

๖. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
๗. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘. Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
๙. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพชีวิตคนและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่มั่นคงและยั่งยืน
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	๑. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือบูรณาการในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยในชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนราธิวาส, สมาชิกหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และสมาชิก อปพร. ใน ๑๓ อำเภอของจังหวัดนราธิวาสจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน สามารถนำ	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนราธิวาส	๑. ผลจากการอบรมผู้รับอบรมมีความรู้และเกิดทักษะในการบริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชนเมื่อสาธารณภัย ๒. องค์การระดับต่างๆ ในพื้นที่การมีบทบาทในการบูรณาการ บริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชนเมื่อเกิดสาธารณภัย	สำนักงานปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
		<p>ประสบภรณ์เกี่ยวกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน เตรียมการสำหรับการจัดการ เกี่ยวกับกรป้องกันสถานการณ์ภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๔.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพ และเครือข่ายระหว่างกลุ่ม ประชาชนผู้นำชุมชนและ หน่วยงาน/องค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน ร่วมมือทางด้านการจัดการ ภัยพิบัติและการให้ความช่วย เหลือซึ่งกันและกันในกรณีเกิด ภัยพิบัติขึ้น</p>	<p>ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ที่ได้รับมาบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการ ภัยพิบัติในชุมชนเมื่อเกิด สถานการณ์ภัย และเกิดเครือข่าย อาสาภัยพิบัติในชุมชนมีการ บูรณาการร่วมกันในการ บริหาร จัดการภัยพิบัติในชุมชน</p>						<p>อันดีระหว่างชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงาน ด้านการจัดการภัยพิบัติ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพึ่งพาอาศัยและช่วย เหลือซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิด เหตุภัยพิบัติในชุมชน เมื่อเกิดสถานการณ์ภัย</p>	
									<p>หน่วยปฏิบัติการภัย และ เจ้าหน้าที่ จำคุมนายและ สมาชิก อปพร. ใน ๑๓ อำเภอ ของจังหวัด นครราชสีมา มีส่วน ร่วมบริหาร จัดการภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในชุมชนของ ตัวเองและเป็น การเตรียมความ พร้อมให้กับ สมาชิก อปพร. และประชาชน ในพื้นที่ได้มีความ รู้ความเข้าใจใน การป้องกันภัย พิบัติที่อาจเกิดขึ้น เครือข่ายอาสา ป้องกันภัยพิบัติ ในชุมชนและ เสริมสร้างความ ร่วมมือ บูรณาการ ในการจัดการภัย พิบัติ และ</p>	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	เหตุผลการเพิ่มเติม								สาธิตการถ่ายโอน ระหว่างชุมชน กับหน่วยงาน ภาครัฐและ เอกชน ให้มีความ เข้มแข็งยิ่งขึ้น		
	๑. เพื่อให้มีอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือนเคลื่อนที่ช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในการร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน										
	๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิก อปพร. และประชาชนในพื้นที่										
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านการวางแผน

การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ไทยมีสภาพทางสังคมและสุขภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและเสริมโภชนาการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่เอื้ออำนวย เป้าหมายที่ ๘ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และเกิดรายได้ภาคประชาชนยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน

๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ ลงทุนและการพาณิชย์ ๑๔ จังหวัดภาคใต้	๑.เพื่อกำหนดนโยบาย และ แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา การบริหารงานขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดในการจัด ระบบบริการสาธารณะให้ ประชาชนในพื้นที่และพัฒนา	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ องค์กรบริหารส่วน จังหวัด ทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพิ่มการลงทุน และการ พาณิชย์ด้าน บริการสาธารณะ ของ ๑๔ องค์กรบริหาร	๑.เพิ่มประสิทธิภาพด้าน การส่งเสริมการลงทุนและ พาณิชย์ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ ๒.เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางและวิธีการ	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ในพื้นที่ของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้กับท้องถิ่นตนเอง							ส่วนจังหวัดภาคใต้	แก้ไขปัญหา การบริหารงานของ อบจ.ให้สามารถจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่และพัฒนาศักยภาพของ อบจ.ให้มีความเข้มแข็ง	
	เหตุผลการเพิ่มเติม										
		๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ในพื้นที่ของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้									
		๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้กับท้องถิ่นตนเอง									
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ที่ ๖ ไทยมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุขอย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมอำนาจให้สตรีและเด็กหญิง เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงภูมิภาคและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการผลิต ภาคการเกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้า การค้าชายแดน การลงทุน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และเกิดรายได้ภาคประชาชนอย่างยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม

(๑) แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	อบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ชักนำประชาชนไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง	ประชาชน เจ้าหน้าที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ ๑,๒๐๐ คน โดยแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๔๐๐คน	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ เข้าใจ ในหลักคำสอนของศาสนา และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ชักนำประชาชนไปสู่ แนวทางที่ถูกต้อง	๑. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ เข้าใจ ในหลักคำสอนของศาสนา และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ชักนำประชาชนไปสู่ แนวทางที่ถูกต้อง	กองการศึกษา
		๒. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้						๒. เกิดความเข้มแข็งของ ครอบครัวและชุมชนให้			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		ทางไกลยาเสพติด ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนา สังคม ให้เกิดความโปร่งใส ๔. เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุง คุณธรรมจริยธรรมให้คงอยู่ คู่สังคม							เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ เข้าใจในหลัก คำสอนของ ศาสนาและนำ ความรู้ที่ได้ไป เผยแพร่ ชักนำ ประชาชนไปสู่ แนวทางที่ถูกต้อง (โดยใช้แบบ ประเมินความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็น เครื่องมือในการ วัด)	๓.เกิดการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนา สังคม และความโปร่งใส สมานฉันท์ สามารถอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข ๔.เกิดการส่งเสริม ทำนุบำรุง คุณธรรมจริยธรรมให้คงอยู่ คู่สังคม	
	เหตุผลการเพิ่มเติม ๑. เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคม ให้เกิดความโปร่งใส สมานฉันท์ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข										
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

๖.๒ กฤษฎีกาส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นที่ สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราช ดำริของกองสาธารณสุข	๑ เพื่อเป็นการสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ๒ เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาค วิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาค สื่อสามารถขอได้มีส่วนร่วมใน การแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพา ตนเองได้	การจัดโครงการหรือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จัดโครงการ หรือกิจกรรม เฉลิม พระเกียรติและ สนับสนุน โครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ของสาธารณสุข องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นราธิวาส ได้ ทันตามระยะ เวลาและ วัตถุประสงค์ ที่กำหนด	๑. ประชาชนสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ๒. มีการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ภาคี เครือข่ายในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ได้แก่ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำ ศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ ภาคสื่อสามารถขอได้มี ส่วนร่วมในการแสดง ออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ สามารถพึ่งพาตนเองได้	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	เหตุผลการเพิ่มเติม										
	๑. ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์										
	๒. เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ										
รวม	๑ โครงการ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ไทยมีก้าวคน สมน้ำมืออย่างต่อเนื่อง ต่อใจการพัฒนาแห่งอนาคต **หมวดหมายที่ ๑๓** ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบใจประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น **เป้าหมายที่ ๑๖** ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส **ยุทธศาสตร์ที่ ๗** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ พัฒนาคความรู้ ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนจังหวัดและยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส	จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส	๔๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๐๐,๐๐๐ (บาท)	ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และเข้าใจใน การจัดทำหรือ ทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น และประสาน แผนพัฒนาของ องค์กร	๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจ การเชื่อมโยงแผนระดับ ชาติ แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด แผนจังหวัด และยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดกับแผนพัฒนา องค์กรปกครอง	กอง ยุทธศาสตร์ฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		๒. เพิ่มเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ให้มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำหรือบทบาทแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ผู้รับผิดชอบฯ อปท. ๑ คน ๓. ท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่นอำเภอ ๔. คณะกรรมการพัฒนา อบจ.นราธิวาส ๕. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นราธิวาส ๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.นราธิวาส ๗. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดนราธิวาส ๘. สัดส่วนประชาคมระดับจังหวัดสำหรับ อบจ.นราธิวาส ๙. ผู้รับผิดชอบงานแผนฯ ส่วนราชการในสังกัด อบจ.นราธิวาส (กองละ ๓ คน) ๑๐. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง					ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ได้ย้อมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปทิศทางเดียวกัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐	ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส		
		๓. เพื่อให้ข้าราชการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย และวิธีการจัดทำข้องบประมาณ การบริหารงบประมาณท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเงิน							๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและวิธีการจัดทำข้องบประมาณ การบริหารงบประมาณท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเงินที่จะส่งผลให้การจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพ		
		๔. เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	เหตุผลการเพิ่มเติม	ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดต่อ ประชาชนในพื้นที่									
	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตจังหวัดนครราชสีมา										
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	๔๐๐๐๐๐	๔๐๐๐๐๐	๔๐๐๐๐๐	๔๐๐๐๐๐	๔๐๐๐๐๐	-	-

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ซีที	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างอาคารหน่วย ปฏิบัติการอำนวยความสะดวก ระดับพื้นฐาน(ศูนย์รับแจ้ง เหตุและสั่งการจังหวัด) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส	เพื่อสร้างอาคารหน่วย ปฏิบัติการอำนวยความสะดวก ระดับพื้นฐาน(ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการจังหวัด) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างอาคารหน่วย ปฏิบัติการอำนวยความสะดวก ระดับพื้นฐาน(ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการจังหวัด) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร (รวมที่จอดรถ)	-	-	-	-	-	อาคารหน่วย ปฏิบัติการ อำนวยความสะดวก ระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการจังหวัด) ที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้อย่าง เท่าเทียมและมี ประสิทธิภาพ ๒.ทำให้มีหน่วย ปฏิบัติการอำนวยความสะดวก ระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการจังหวัด) ในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ทั้งในภาวะ ปกติและสถานการณ์ ภัยพิบัติ รวมถึงการ ดำเนินงานเชื่อมโยง กับเครือข่ายต่างๆ ในระบบการแพทย์ ฉุกเฉินและการกู้ภัย ๓.ทำให้มีการพัฒนา	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	เหตุผลที่เพิ่มเติม เพื่อเป็นอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติกรอำนวยความสะดวกและส่งเสริมจังหวัด) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา										
รวม	๑ โครงการ	-	-	๒,๙๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

๗.๓ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์	๑. เพื่อยกระดับงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้บุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร	บุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	-	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์มีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์สามารถเลือกสื่อในการประชาสัมพันธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	กองยุทธศาสตร์ฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	เหตุการณ์เพิ่มเติม										
	๑. เพื่อให้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างการรับรู้										
	๒. เพื่อยกระดับงานด้านการประชาสัมพันธ์										
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑๒๐๐๐๐	๑๒๐๐๐๐	๑๒๐๐๐๐	๑๒๐๐๐๐	๑๒๐๐๐๐	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชุดรับแขกสำหรับให้ บริการประชาชนประจำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ ชุด	๓๒,๙๐๐	-	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม	๑ รายการ	-	-	เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	๓๒,๙๐๐	-	-	-	-

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานงานการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร แบบเดินท่อภายนอก จำนวน ๒ ใบ ราคาใบละ ๗,๖๐๐ เพื่อใช้สำหรับ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียดลักษณะ ดังนี้ - ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร - เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๕ ซม. - ความสูง ๑๙๓ ซม. - ผลิตจากวัสดุคุณภาพเกรด โพลีเมอร์ - สีส้มได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้งานประจำ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส	-	๑๕,๒๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ
เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อใช้เงินงานของสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส					-	-	-	-	-	
รวม	๑ รายการ	-	-	-	๑๕,๒๐๐	-	-	-	-	

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	
๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑.จัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ ตัวละ ๕,๒๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -เป็นเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับไหล่ -ที่เท้าแขนเป็นเหล็กตัดขึ้นรูปชุบโครเมียม -มีการปรับสูง-ต่ำ ระบบ Gas Lift -ขนาด (กว้างXลึกXสูง) ไม่น้อยกว่า ๖๘X๗๒X๑๐๐-๑๑๐ เซนติเมตร	-	๕๑,๖๐๐	-	-	กองสาธารณสุข
เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการอำนาจการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส									
๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒.จัดซื้อโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ ตัวละ ๙,๔๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -โครงสร้างทำจากเหล็ก -มีลิ้นชักหนึ่งข้างสามารถล็อกกุญแจได้ -ขนาด (กว้างXลึกXสูง) ไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๔X๗๗.๓X๗๕ เซนติเมตร	-	๗๕,๒๐๐	-	-	กองสาธารณสุข
เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการอำนาจการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส									
๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องละ ๒๓,๕๐๐ บาท	-	๔๗,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุข
เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการอำนาจการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส									

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๔.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่องละ ๒๗,๒๐๐ บาท	-	๒๑๗,๖๐๐	-	-	-	กองสาธารณสุข
	เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส									
รวม	๔ รายการ	-	-	-	-	๓๘๑,๔๐๐	-	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ประเภทครุภัณฑ์

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กัญชุปพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองสาธารณสุข
รวม	๑ รายการ	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 สำหรับพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 ประเภทครุภัณฑ์

๓. ประเภทครุภัณฑ์ทางการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบทอยโพง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร ต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙,๐๐๐ บาท โดยจัดซื้อตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของกอง มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๖ ลำดับที่ ๒.๖.๑ และ คุณสมบัติเฉพาะสิ่งซื้อ หน้า ๔๖)	-	๙,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด									

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙,๒๐๐ บาท เพื่อใช้งานประจำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีลักษณะ ดังนี้ - ป้อนอัตโนมัติ - ขนาดปั้มน้ำ ๓๐๐ วัตต์ - ระยะส่ง ๒๐ เมตร - สินค้าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้งานประจำสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและทดแทนพัสดุที่ชำรุด	-	๙,๒๐๐	-	-	-	กองการศึกษา
เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด										
รวม	๒ รายการ	-	-	-	๑๘,๒๐๐	-	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ประเภทครุภัณฑ์

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ กัญญาพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปีเป็นช่วงฤดูมรสุมฝนตกชุกทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทัน จะต้องทำการแก้ไข โดยด่วนโดยการขุดดินเพื่อเปิดทางน้ำและใช้งานอื่นๆ										
รวม	๑ รายการ	-	-	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ประเภทครุภัณฑ์

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑.จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๘ ชุดๆละ ๔,๒๐๐ บาท	-	๓๓,๖๐๐	-	-	กองสาธารณสุข
๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒.จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวล ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖ แกนหลัก (๑๖ core) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุดๆละ ๓๗,๐๐๐ บาท	-	๓๗,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุข
๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๓.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๘ เครื่องๆละ ๓๒,๐๐๐ บาท	-	๒๕๖,๐๐๐	-	-	กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๔.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐ บาท	-	๗๒,๐๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๕.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๖,๐๐๐ บาท	-	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๖.จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS จำนวน ๑ ชุดๆละ ๓๕,๐๐๐ บาท	-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๗.จัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ ๒(ขนาด ๔๒U) จำนวน ๑ ตู้ๆละ ๒๒,๐๐๐	-	๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๘.จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จำนวน ๑ ชุดๆละ ๑๓,๐๐๐ บาท	-	๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๙.จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุดๆละ ๔,๐๐๐ บาท	-	๘,๐๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๑๐	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๐.จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑๕ จอๆละ ๔,๕๐๐ บาท	-	๖๗,๕๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๑๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๑.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๘ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๑๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๒.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๒,๐๐๐ บาท	-	๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
๑๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๓.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
	เหตุผลการเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการอำนาจการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส										
รวม	๑๓ รายการ	-	-	-	๙๖๒,๑๐๐	-	-	-	-	-	-